



## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC:** Ngày 10 tháng 11 năm 2022

**NGƯỜI LIÊN LẠC:** Erin DeMerritt, 415.517.4147

### **Địa Hạt Không Khí nhận được cấp khoản của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency, EPA) Hoa Kỳ dành cho công tác giám sát không khí cộng đồng tại East Oakland**

*Quan hệ đối tác với Communities for a Better Environment (CBE) sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động giám sát không khí và công lý môi trường*

**SAN FRANCISCO** – Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã nhận được cấp khoản trị giá \$298,114 từ Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ dành cho công tác tăng cường giám sát chất lượng không khí trong Vùng Vịnh.

Địa Hạt Không Khí hiện đang hợp tác với Communities for a Better Environment để thực hiện dự án được cấp khoản này tài trợ tại East Oakland, cộng đồng đông dân cư đang phải đối mặt với gánh nặng mức độ ô nhiễm không khí cao.

Sharon Landers, viên chức điều hành lâm thời của Địa Hạt Không Khí cho biết: "Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với cộng đồng East Oakland và bắt đầu triển khai dự án này, dự án này sẽ điều hướng các công cụ và nguồn lực quan trọng đến những nơi có nhu cầu cao nhất". "Chúng tôi hoan nghênh cam kết của EPA trong việc thúc đẩy công lý môi trường bằng cách hỗ trợ hoạt động giám sát không khí tại các cộng đồng đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng ô nhiễm, bị phân biệt đối xử và phải chịu nhiều thiệt thòi".

Esther Goolsby, đồng giám đốc của Communities for a Better Environment tại Northern California cho biết: "Các cộng đồng tuyến đầu như East Oakland đang phải đối mặt với những khó khăn lớn bắt nguồn từ việc thoái vốn trong quá khứ cũng như trong hiện tại do liên quan đến hoạt động tham gia có ý nghĩa trong tất cả các lĩnh vực hoạch định chính sách và ban hành quy định". "Các cộng đồng của chúng ta đã và đang phải chịu nhiều tổn hại nhất do những quyết định này, và chúng ta cũng là những người chịu nhiều gánh nặng nhất trước mối đe dọa dai dẳng của ô nhiễm công nghiệp và sự hỗn loạn ngày càng tăng liên quan đến khí hậu. Dự án này sẽ giải quyết nhu cầu cấp thiết là nâng cao nhận thức của cư dân East Oakland về những thành phần có trong bầu không khí mà chúng ta hiện đang hít thở hàng ngày, cũng như các tác động tích lũy đối với sức khỏe và môi trường của chúng ta. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Địa Hạt Không Khí trong quá trình triển khai dự án này và củng cố năng lực của East Oakland để hiện thực hóa quyền tự quyết thông qua việc chuyển đổi tập thể vì một tương lai an toàn và lành mạnh".

Cấp khoản này sẽ tạo điều kiện giúp Địa Hạt Không Khí sử dụng xe giám sát không khí để thực hiện việc đo đạc thăm dò các chất gây ô nhiễm và tiến hành các nghiên cứu. Ngoài ra, mạng lưới thiết bị cảm biến và lọc không khí sẽ được cung cấp cho các thành viên trong cộng đồng và trường học,

những người sẽ được đào tạo để phân tích dữ liệu và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về chất lượng không khí, chẳng hạn như các sự kiện khói cháy rừng.

Cấp khoản này là một phần của khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của EPA cho hoạt động giám sát không khí cộng đồng và được tài trợ thông qua các Kế Hoạch Kinh Tế và Khí Hậu của Tổng Thống Biden cũng như sáng kiến Justice40. Chính Quyền Biden-Harris đã thiết lập Sáng Kiến Justice40 để đương đầu và giải quyết tình trạng thiếu nguồn vốn đầu tư trong nhiều thập kỷ cho các cộng đồng còn khó khăn bằng cách điều hướng các nguồn lực đến những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm và các hiểm họa từ môi trường.

[Communities for a Better Environment](#) xây dựng quyền cho các cư dân trong những cộng đồng da màu và cộng đồng có thu nhập thấp tại California để có được môi trường lành mạnh và công bằng. Chúng ta có thể đạt được điều này bằng cách ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời xây dựng các cộng đồng và môi trường xanh, lành mạnh và bền vững. Tìm hiểu thêm về những nỗ lực của CBE thông qua [Instagram](#), [Twitter](#) and [Facebook](#).

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

# # #

---

*Air District Communications Office  
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105  
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)*